

## \*\* กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา \*\*



นางสาววณัฐดา พุแสง  
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติ
๑	- สํารวจข้อมูลจากสถานศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำทะเบียน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นของ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มี ความสามารถพิเศษอย่างเป็น ระบบ	- มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการจัดทำทะเบียน เด็กพิการ
๒	- จัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ ส่ง สพฐ. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	- มีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
๓	- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ เด็กพิการ เด็กด้อย โอกาส และเด็กที่มี ความสามารถพิเศษกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง	- เด็กพิการทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
๔	- ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- ติดตามโรงเรียนที่จัดการศึกษา สำหรับเด็ก พิการ ปีละ ๒ ครั้ง
๕	- รายงานผลการดำเนินงาน สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ภายใน ๓๐ วัน หลังจากติดตาม

**มาตรฐานการปฏิบัติงาน**  
**เรื่อง งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา**

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติ
๑	ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา	จัดประชุมอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งงานแนะแนว ในสถานศึกษา
๒	แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการดำเนินงาน	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการดำเนินงาน
๓	ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา	- มีข้อมูลโรงเรียนที่ดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา - มีข้อมูลครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในสถานศึกษา
๔	ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมการแนะแนวในสถานศึกษา	โรงเรียนจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านครอบครัว ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
๕	ประสานงานระหว่าง สพป./สพม./หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา/ แหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการในชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ทั้งด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต ของนักเรียน	- มีเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการวางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต ของนักเรียน
๖	สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน	- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน